

TrueVisions (ทรูวิชั่นส์) ร่วมกับ JSL GLOBAL MEDIA (เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย) เตรียมผุดโปรเจกต์ยักษ์เรียลลิตี้ รูปแบบใหม่โดยหัวคิดคนไทย

”



TrueVisions (ทรูวิชั่นส์) ผู้อำนวยการผลิต และ JSL GLOBAL MEDIA (เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย) ร่วมสร้างสรรค์ เตรียมผุดโปรเจกต์ยักษ์ เรียลลิตี้รูปแบบใหม่โดยหัวคิดคนไทย “**Martial Warrior (มาร์เชียล วอร์ริเออร์) ซิงฟัน แอ็กชั่นสตาร์**” เรียลลิตี้โชว์รายการแรกที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้เป็นแอ็กชั่นสตาร์คนใหม่ด้วยศาสตร์การต่อสู้ Martial Art (มาร์เชียล อาร์ต) ประเภทต่างๆ เช่น มวยไทย, เทควันโด, กังฟู, การใช้อาวุธทั้งมีคมและไม่มีคม, สตันและซามูไร ผันกับศิลปะการแสดงของตัวเอง เพื่อชิงเงินรางวัลกว่าหนึ่งล้านบาท พร้อมโอกาสที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก และสำหรับผู้ชม นอกจากจะได้สนุกกับความมันส์แบบบู๊แอคชั่น รายการยังมุ่งเน้นการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวต่อไปด้วยจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้ พิชิตอุปสรรคต่างๆ ด้วยไหวพริบปฏิภาณ และมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ เตรียมออกอากาศทางช่อง REALITY ทาง TrueVisions (เรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์) ปลายเมษายนนี้



คุณศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เรามีความตั้งใจที่จะนำเสนอคอนเท้นท์ที่ดียิ่ง มาให้ลูกค้าได้รับชมอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างทรูวิชั่นส์ และ เจ เอส แอล ซึ่งทางเจ เอส แอลที่ผ่านมาได้ผลิตรายการคุณภาพมากมาย มีศักยภาพ และความเป็น Professional (โปรเฟสชันนอล) ในเรื่องของการทำรายการ ส่วนทางทรูวิชั่นส์เองก็มีประสบการณ์ในการทำสตูดิโอ Reality Show (เรียลลิตี้ โชว์) มาแล้วหลากหลายรูปแบบ และตัวเองก็มี Platform (แพลตฟอร์ม) ที่สามารถทำให้ลูกค้า โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะได้รับชมรายการดีๆ ได้หลายช่องทาง ทุกที่ ทุกเวลา ในการทำเรียลลิตี้รูปแบบใหม่ครั้งนี้เรามีความตั้งใจ ที่จะผลิตคอนเท้นท์คุณภาพที่ไม่เพียงแต่สร้างความบันเทิง สนุกสนานตื่นเต้นให้กับผู้ชม แต่ยังมีสิ่งสำคัญคือการให้สาระจาก Martial Art หรือศิลปะการต่อสู้ ที่มีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย ทั้งเพื่อฝึกฝนสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายและจิตใจ สร้างทักษะความชำนาญในการต่อสู้ ให้แนวคิดแก่ผู้ชมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นการปลูกฝังจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้ เพื่อสอนให้กับคนรุ่นใหม่ให้มีความอดทนพยายามที่จะผ่านพ้นและเอาชนะในอุปสรรคต่างๆ ด้วยไหวพริบปฏิภาณ และมีมุ่งมั่นกับการใช้ชีวิต เพื่อประสบความสำเร็จต่อไป”

คุณวัชร วรรณวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด เปิดเผยว่า “รายการ **“Martial Warrior (มาร์เชียล วอร์ริเออร์) ชิงฝัน แอ็กชั่นสตาร์”** เป็นรายการเรียลลิตี้รูปแบบใหม่ เปิดโอกาสให้คนทางบ้านมีความฝันที่จะเป็น Action Star (แอ็กชั่นสตาร์) เพียงแค่คุณมีอายุ 18-35 ปี ไม่จำกัดเพศ มีความสามารถด้านการแสดงหรือศิลปะการต่อสู้ ตอนนี้เราเปิดโอกาสครั้งสำคัญ เพื่อที่จะตามหาฝันสู่การก้าวเป็น Action Star (แอ็กชั่นสตาร์) รายการนี้เป็นเรียลลิตี้ ทาเลนต์เสิร์ชโชว์เชื้อสายไทยแท้ ที่ผืนก้นหัดของคนไทย เข้ากับทักษะการผลิตจากทีมงานระดับอินเตอร์ เราหวังที่จะเป็น World Class Format (เวิร์ลคลาสฟอร์มเมท) รายการแรกของประเทศไทย เพื่อมอบความสุขให้กับคนไทยและหวังที่จะให้คนไทยมีส่วนร่วมในการสร้างฝันของตัวเอง โดยจะเริ่มมีการรับสมัคร Audition (ออ디션) ทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ หลังจากนั้นจะมีการคัดเลือก เพื่อเข้าสู่ Boot Camp (บูทแคมป์) ผ่านบทพิสูจน์ต่างๆ ภายใต้บททดสอบทั้งทางด้านกาย ใจ และไหวพริบ จนมาถึงรอบ Martial Warrior Academy (มาร์เชียล วอร์ริเออร์ อคาเดมี่) ซึ่งตอนนั้นจะมีผู้เข้าแข่งขันเพียง 12 คน ที่จะได้มีโอกาสฝึก Martial Art (มาร์เชียล อาร์ต) ประเภทต่างๆ และศิลปะการแสดง รวมถึงการได้เห็นบรรยากาศของการฝึกฝนและพัฒนาการของผู้เข้าแข่งขัน ผ่านการทำภารกิจและจะถูกคัดออกทีละคนจนเหลือ 4 คนสุดท้าย เพื่อมาชิงความเป็น Action Star (แอ็กชั่นสตาร์) โดยผู้ชนะจะมีเพียงผู้ชาย 1 คนและผู้หญิง 1 คน จากการโหวตของผู้ชมในรอบสุดท้าย รายการนี้หวังเอาใจผู้ชมคอ Martial Art (มาร์เชียล อาร์ต) เลย์ทีเดียว ที่สำคัญถือเป็นการเปิดมุมมองแนวใหม่ของเรียลลิตี้ประเทศไทย อีกทั้ง TrueVisions (ทรูวิชั่นส์) ที่เป็นเจ้าแห่ง Reality Show (เรียลลิตี้ โชว์) ที่มี Platform (แพลตฟอร์ม) ที่แข็งแกร่ง ทางเราหวังว่าจะประสบความสำเร็จกับโปรเจกต์นี้ ซึ่งเป็นโปรเจกต์แรกของปี และขอขอบคุณ TrueVisions (ทรูวิชั่นส์) ที่มีส่วนร่วมที่ทำให้รายการนี้เกิดขึ้น”

โดยรายการนี้จะเริ่ม Audition (ออ디션) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ติดตามความคืบหน้าของรายการ **“Martial Warrior (มาร์เชียล วอร์ริเออร์) ชิงฝัน แอ็กชั่นสตาร์”** หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.martialwarrior.tv หรือ facebook.com/martialwarrior.tv หรือโทร 095-502-8600